

53920283: สาขาวิชา: เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ; ร.ม. (เศรษฐศาสตร์การเมือง
และการบริหารจัดการ)

คำสำคัญ: ความพึงพอใจ/การท่องเที่ยว/นักท่องเที่ยว/เกาะสีชัง/ชลบุรี

ธนกร พึ่งสัมพันธ์: ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการท่องเที่ยวเกาะสีชัง
อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี (SATISFACTION OF TOURISTS TOWARDS SI-CHANG
ISLAND, SI-CHANG ISLAND DISTRICT, CHONBURI PROVINCE.) คณะกรรมการควบคุม
งานนิพนธ์: โอพาร ถิ่นบางเตียว, ปร.ด., สมศักดิ์ สามัคคีธรรม, Ph.D., 88 หน้า. ปี พ.ศ. 2555.

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีต่อการท่องเที่ยวเกาะสีชังของนักท่องเที่ยว
ซึ่งมีจำนวนประชากรที่แน่นอน จึงใช้วิธีการคำนวณหาจำนวนกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรสำหรับกรณี
ทราบจำนวนประชากรของ ได้จำนวนกลุ่มตัวอย่าง 400 คน โดยผู้วิจัยได้เลือกใช้สถิติในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ สถิติเชิงพรรณนา โดยการแจกแจงในรูปแบบของความถี่ ค่าร้อยละ และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติเพื่อการทดสอบสมมติฐาน คือ สถิติค่าที (t – Test) และค่าเอฟ (F-test)

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ส่วนมากเป็นเพศหญิง อายุอยู่ในช่วงระหว่าง 20-30 ปี
มีสถานภาพสมรส โสด มีการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี มีรายได้ระหว่าง 5,001 – 10,000 บาท
มีอาชีพพนักงานบริษัท กลุ่มตัวอย่างส่วนมากวิธีการเดินทางคือ รถยนต์ส่วนบุคคล โอกาสในการ
มาเที่ยวเกาะสีชัง เป็นครั้งแรก ช่วงเวลาในการมาเที่ยว คือ วันหยุดเสาร์ – อาทิตย์ ข้อมูลที่ได้ในการ
มาเที่ยวเกาะสีชัง จาก เพื่อน โอกาสที่จะกลับมาเที่ยวเกาะสีชัง กลับมาแน่นอน มีแนะนำให้คนรู้จัก
เมื่อเดินทางกลับ วัตถุประสงค์ที่มาเที่ยวเกาะสีชัง เพื่อการท่องเที่ยว/พักผ่อน ระดับราคาขายของ
กับพื้นที่ใกล้เคียง อยู่ระดับ เท่ากัน พฤติกรรมในการเดินทางมายังเกาะสีชัง อยู่ ค้าง 1 คืน ค่าใช้จ่าย
ต่อวันอยู่ 1,500 บาทขึ้นไป หมวดของค่าใช้จ่าย กับค่าอาหารและเครื่องดื่ม และเหตุจูงใจที่จะ
กลับมาท่องเที่ยวอีก เพราะสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อแรงจูงใจ
ในการเดินทางมาท่องเที่ยวเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี อยู่ในระดับมาก กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการท่องเที่ยวเกาะสีชัง อยู่ในระดับมาก การทดสอบ
สมมติฐาน ปัจจัยส่วนบุคคลจำแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ รายได้ แตกต่างกัน
มีความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการท่องเที่ยวเกาะสีชังไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสำคัญ
ทางสถิติ 0.05